
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพุธที ่ ๒๐  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชมุใหญ่วุฒิสภา  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๑๖  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔   

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว 
เปิดประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  ช่างพินิจ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคเพื่อไทย  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์  (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอิสสระ  สมชัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
(นายนิพนธ์  บุญญามณี)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั ้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที ่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การสนับสนุนเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่ง  รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

(ส าเนา) 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  การก าหนดข้อจ ากัดในการผลิตสุราในกฎ 
กระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ซึ่ง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายสันติ  พร้อมพัฒน์)  ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  ร้อยต ารวจเอก อรุณ  สวัสดี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสงขลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและการขาดแคลนน้ า
เพื่อการเกษตรและอุปโภค - บริโภคในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๔.๑๖ – ๑๔.๓๙  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธานในห้อง
กระทู้ถาม  และให้น าความในข้อ  ๑๖๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  จากนั้นได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๒  ตามล าดับ  
คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  แนวทางการยกเลิกเพิกถอนแหล่งแร่  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการ
ส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  นโยบายการแก้ปัญหาประชาชนที่อยู่ท ากิน 
ในที่สาธารณประโยชน์  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  จ านวน  ๒  เรื่อง  ดังนี ้

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๘๒  ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ  นายนวัธ  เตาะเจริญสขุ  
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๖)  หรือไม่   
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้อง
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  ๙๘  (๖)  นับแต่วันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  
วรรคสอง  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  จ านวน  ๔๙๘  คน 

๒. พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา 
และคุ้มครองสถาบันครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๖๒  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา  ๑๗๒  วรรคหนึ่ง  หรือไม่  ซึ่ง  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก าหนด  
ฉบับดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๗๒  วรรคหนึ่ง 

ที่ประชุมรับทราบ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อ
ขอให้น าพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครอง
สถาบันครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๖๒  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๔)  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ  คือ  พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๖๒  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่ง  
คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑๔) 

ก่อนที่สมาชิกฯ  จะอภิปราย  ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้  นายสุพล  บริสุทธิ์  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  นายธนสุนทร  สว่างสาลี  
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (สค.)  และนายกันตพงศ์  รัง ษีสว่าง  
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว  (สค.)  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๗๖  ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ 
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เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
(นายจุติ  ไกรฤกษ์)  ได้แถลงเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (นายจุติ  ไกรฤกษ์)  ตอบชี้แจงจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว  ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชก าหนดดังกล่าว 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ  ในล าดับถัดไป  คือ 

๑. รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล  บัญชีก าไรและขาดทุนของบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  
นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์  กรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
นางตระกูลธิดา  พงษ์สุทธิพาณิชย์  นายสิทธานต์  วงศ์วุณณวัฒน์  และนางสาวพิรุณรัตน์  
จันทร์เพ็ญ  ผู้แทนจากบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖  ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีประธานสภาผู ้แทนราษฎร  ผลัดเปลี ่ยน  
ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ตอบชี้แจง  
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ 

๒. รายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน  ประจ าปี 
บัญชี  ๒๕๖๑ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  กรมบัญชีกลาง  
นายวรัชญ์  เพชรร่วง  ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ  
กรมบัญชีกลาง  นางสาวธัญจิรา  จิระเศรษฐกุล  นางสาวสุธีรา  กิจนาบูรณ์  นางณริศรา  
ขูขุนทด  นางสาวสุณีย์  มงคลเลิศพาณิช  และนางสาวปรีชญา  นาคแกม  ผู้แทน 
จากกรมบัญชีกลาง  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖  ตามที่
รัฐมนตรีร้องขอ 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนาระบบเงิน 
นอกงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  ตอบช้ีแจง  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ 
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๓. รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล  บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้  
นายพิศิษฐ์  เสรีวัฒนา  กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า  
แห่งประเทศไทย  นายสิทธิกร  ดิเรกสุนทร  รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศไทย  นางเศรษฐสุดา  ตุลยธัญ  และนางสาวสดใส  พงษ์พัฒนาศิลป์  
ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖  ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออก  
และน าเข้าแห่งประเทศไทย  ตอบช้ีแจง  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ 

๔. รายงานประจ าปี  ๒๕๖๑  ศาลรัฐธรรมนูญ 
ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้  

นายเชาวนะ  ไตรมาศ  เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  และผู้แทนจากส านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีเลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญู  ตอบช้ีแจง  
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ 

๕. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั ้งที ่  ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั ้งที ่สอง)   
วันจันทร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงาน
ประจ าปี  ๒๕๖๑  ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  และรายงานผล 
การปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมรับทราบ 

จากนั ้น  ประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  คือ  รายงานการพิจารณา
ศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม  ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔) 



-  ๖  - 
 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการฯ  และกรรมาธิการฯ  ได้เสนอรายงาน   
มีสมาชิกฯ  อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งเลื่อน
การพิจารณารายงานดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๒.๐๐  นาฬิกา 

 
 

(นายสรศักดิ์  เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 

สรุปผลการพิจารณา 

อนุมัติพระราชก าหนด จ านวน  ๑  ฉบับ  คือ 
- พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน

ครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๖๒  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
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